

สร้างบ้านสูงสันต์ ให้ปลอดภัยจากปลวก



ปกป้องบ้านของคุณ ด้วยเหยื่อกำจัดปลวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคนในครอบครัว



เอ็กซ์เทอม ตัวช่วยเมื่อพบปลวก

เอ็กซ์เทอม ระบบเหยื่อกำจัดปลวกที่มีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีหรือจุดเจาะพื้นให้เกิดความเสียหาย เอ็กซ์เทอม ถูกออกแบบมาเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของปลวก กำจัดปลวกได้ยั้งๆ จึงมั่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะปลอดภัย และไม่มีปลวกมารบกวนอีก

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ เอ็กซ์เทอม ก่อนที่ปลวกจะทำลายบ้านทั้งหลัง

ปลวก: ภัยร้ายในบ้าน

ปลวกเข้าทำลายสิ่งปลูกสร้าง สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี ปลวกกัดกินไม้จากด้านใน กินได้ทั้งกระดานจนถึงโครงสร้างบ้านทั้งหลัง โดยปกติแล้ว การป้องกันและกำจัดปลวกจะใช้วิธีเจาะ-พ่นรอบตัวอาคาร เพื่ออัดสารเคมีลงไปในดิน แต่วิธีนี้อาจเกิดความเสียหายต่อตัวอาคารได้ ดังนั้นการเลือกใช้ระบบเหยื่อกำจัดปลวกจึงเป็นวิธีการจัดการปลวกที่ปลอดภัย และไม่เพิ่มความเสียหายให้มากขึ้นไปอีก

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม

เอ็กซ์เทอม คือระบบเหยื่อกำจัดปลวกแบบยกถังได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถกำจัดปลวกได้ใน 4 - 6 สัปดาห์ การทำงานของระบบเหยื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมั่นใจได้ว่า เอ็กซ์เทอม ช่วยปกป้องบ้านคุณจากปลวกได้อย่างปลอดภัย



ข้อควรระวัง: ห้ามรบกวนหรือฉีดพ่นด้วยสารเคมีเมื่อพบปลวก เนื่องจากเมื่อถูกรบกวน ปลวกจะย้ายพื้นที่การหาอาหารไปยังจุดอื่น ซึ่งทำให้เกิดการเข้าทำลายโครงสร้างเป็นบริเวณกว้างยิ่งขึ้น

เอ็กซ์เทอม ผู้ช่วยกำจัดปลวกในบ้านคุณ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลบ้านคุณให้ปราศจากปลวกรบกวน ด้วยความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการปลวกและประสิทธิภาพของ เอ็กซ์เทอม คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปลวกมากวนใจอีกต่อไป



ดูข้อมูล เอ็กซ์เทอม
ได้ที่

ตัวแทนติดตั้ง



ข้อมูลทางเทคนิค และคำแนะนำที่ระบุไว้ในที่นี่ ให้ใช้เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยในการคัดเลือกสินค้าเท่านั้น และ ซูมิโตโม เคมิคอล ไม่ได้แสดงให้เห็นหรือให้คำรับรองถึงความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว ตัวสินค้าและรายละเอียดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในใบรณรงค์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ ซูมิโตโม เคมิคอล จะไม่ต้องการรับผิดชอบใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากสภาพของสินค้า วิธีการใช้สินค้า และข้อมูลที่อ้างอิงในที่นี่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ซูมิโตโม เคมิคอล ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งถึงความรับผิดชอบทั้งหลายทั้งปวงสำหรับผลที่ได้รับ หรือเกิดขึ้นจากการใช้สินค้า หรือการเชื่อถือข้อมูลดังกล่าว ไม่มีคำรับรองของความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ไม่มีคำรับรองเกี่ยวกับการค้าหรือคำรับรองอื่นใดไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้า หรือข้อมูลที่ระบุไว้ในที่นี่ ซูมิโตโม เคมิคอล จะไม่ต้องการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเกิดขึ้นโดยอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดการขยายหรือการใช้สินค้า

ข้อมูลที่ระบุไว้ในที่นี่จะเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าที่กำหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้กับสินค้าดังกล่าวได้อีก หากสินค้าดังกล่าวถูกนำไปใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ หรือในกระบวนการอื่นใด การซื้อขายสินค้าทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของการซื้อขายของ ซูมิโตโม เคมิคอล จะมอบสำเนาข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐาน ดังกล่าวให้หากได้รับการร้องขอ

ซูมิโตโม เคมิคอล ที่กล่าวถึงนี้ หมายถึง บริษัท ซูมิโตโม เคมิคอล เอเชีย ทีทีอี จำกัด และสาขาหรือบริษัทแม่ของบริษัทดังกล่าว ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันในปัจจุบัน หรือเกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม